

บันทึกจากรักษาการแทนอธิการบดี ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา

เนื่องในโอกาส เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระผมขอแสดงความยินดีกับนิสิตและผู้ปกครอง และขอต้อนรับนิสิตใหม่ KU 77 เข้าสู่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่อบอุ่น และพร้อมพรั่งด้วยสรรพวิชา เพื่อให้ให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และออกไปปรับใช้สังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ว่า “เกษตรศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land) เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” ซึ่งเป็นแหล่งรวมบุคลากร และองค์ความรู้หลากหลายสาขาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปปรับใช้สังคมและประเทศชาติ รวมถึงทำงานทั่วโลกแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนล้วนนำศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาอันเป็นบูรณาการ เกี่ยวข้องกับการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์บนผืนแผ่นดิน เพื่อพัฒนาความกินดีอยู่ดีของชาติ ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของสังคม ความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านอาหารของชาติและประชาคมโลก โดยได้น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชกฤษฎีการ่วมกับศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากลไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีการศึกษา 2560 นี้ นิสิตใหม่ KU 77 นิสิตชั้นปีอื่นๆ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 67,000 คน ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการพัฒนาตนเอง กระผมขอให้นิสิตทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนตน มองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล

อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนากับชุมชนและขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้ร่วมสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมไทย และให้เป็นผู้ดำรงในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ IDKU คือ

- 1) **สำนึกดี (Integrity)** นิสิตต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เที่ยง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
- 2) **มุ่งมั่น (Determination)** นิสิตต้องมีความตั้งใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนให้สำเร็จ ในการทำงานและในการปฏิบัติใด ๆ เพื่อตนเองและส่วนรวม
- 3) **สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)** นิสิตต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ขวนขวายแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่า และคุณค่าจากความรู้ สร้างนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้งาน เพื่อตอบสนอง หรือแก้ปัญหาของประเทศชาติได้

- 4) **สามัคคี (Unity)** นิสิตต้องมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

กระผมขอให้นิสิตทุกคน ได้พัฒนาตัวตนเองทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกษตรศาสตร์ให้เป็น “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดร.จรงค์ วชิรินทร์รัตน์

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์